



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com

ครั้งที่ 64/2554

10 พฤศจิกายน 2553

“Egg Board” ไม่ยุบ เดินหน้าทำงานต่อ หลังผลการศึกษา ม.เกษตรฯ ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญ ทำหน้าที่บริหารจัดการไก่ไข่ของประเทศ พร้อมรับข้อเสนอแนะทั้งเชิงนโยบายและปฏิบัติขยายผลพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์เป็นรูปธรรม

นายนิกร จำนง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ศึกษาการปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการดำเนินงานของ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 ซึ่งได้มอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปดำเนินการหามาตรการแก้ไขปัญหาไก่ไข่ราคาแพง อย่างเป็นระบบครบวงจร โดยมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ประสานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อดำเนินการศึกษา ปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ทั้งนี้ ผลการศึกษาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณ จำนวน 594,000 บาท สรุปได้ 5 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

1) Egg Board ยังจำเป็นต้องมีต่อไป เพราะเป็นองค์กรเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการไก่ไข่ของประเทศไทย 2) องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา ยังไม่เหมาะสม 3) ด้านอื่นๆ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ได้แก่ ควรดำเนินการควบคุมปริมาณการนำเข้าไก่ไข่พ่อ – แม่พันธุ์ ต่อไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาไข่ไก่ยังขึ้นลงเป็นวัฏจักร ข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ไม่สอดคล้องกับข้อมูลส่วนกลางทำให้ไม่สามารถกำหนดนโยบายเชิงรุก การเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศพัฒนาแล้ว มีองค์กรกำกับดูแลปริมาณการผลิต รักษาสมดุลของอุปสงค์-อุปทาน และส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ 4) ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ คือ Egg Board ในส่วนของวิธีการได้มาของผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ประกาศเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และ เพิ่มเติมคุณสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิในประกาศกระทรวงเกษตรฯ โดยเน้นความเป็นกลางและ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการดำเนินธุรกิจไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการดำเนินงานของ Egg Board ควรคำนึงรอบและดำเนินการให้ครบตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบ ส่วน องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา Egg Board ให้มีเฉพาะเกษตรกรและภาคเอกชนเท่านั้น ไม่มีหน่วยราชการ ยกเว้นอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงบทบาทหน้าที่ตามระเบียบระบุไว้ คือ การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ แต่ไม่ได้มีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆ

5) ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อบรรเทาประสงค์ 3 ประการ คือ เสถียรภาพราคาไข่ไก่ สร้างความมั่นคงให้อาชีพเกษตรกร และให้ผู้บริโภคได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี จึงควรมีแผน 3 ระยะ ดังนี้

แผนระยะสั้น ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ อาทิ การให้มีอนุกรรมการกลั่นกรอง เพื่อศึกษา แนวทางการดำเนินงาน ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลให้ Egg Board พิจารณา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี มติ ที่ประชุมของ Egg Board เป็นมาตรการเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีผลทางปฏิบัติ และเนื่องจากปัจจุบันมติ คณะรัฐมนตรีให้มีการนำเข้าไก่ไข่ฟอ-แม่พันธุ์ (P.S) โดยเสรี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณไข่ไก่ส่วนเกินความต้องการบริโภคในอีก 13 เดือน ข้างหน้า และในอนาคตต่อไป จึงควรมีการทบทวนมติ คณะรัฐมนตรี โดยกำหนดโควตาการนำเข้าไก่ไข่ฟอ-แม่พันธุ์ และให้มีการกระจายลูกไก่ไข่ให้เกษตรกรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรอิสระสามารถประกอบอาชีพอย่างมั่นคงภายใต้ระบบโควตา จึงควรมีมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อิสระ สามารถซื้อลูกไก่ไข่เลี้ยงเป็นไก่สาวได้เอง มีอิสระในการผสมอาหารสัตว์ใช้เอง รวมถึงการนำเข้าไก่ไข่ปุ-ย่าพันธุ์ (G.P) ต้องมีมาตรการควบคุมเข้มงวด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อิสระรวมตัวกันเป็นสถาบันเกษตรกร เร่งรัดให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูล ปริมาณไข่ไก่ ราคา และต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ สามารถสรุปและประเมินปริมาณการกระจายตัวการเลี้ยงไก่ไข่ของประเทศให้เป็น ปัจจุบัน นอกจากนั้น ควรมีมาตรการหยุดยั้งหรือควบคุมการเพิ่มขึ้น และการขยาย ฟาร์มของผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่เพื่อป้องกันการผูกขาด และกำหนดการส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่เป็นวาระแห่งชาติ

ส่วนแผนระยะกลาง เสนอให้มีการพัฒนาสถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้ทำธุรกิจครบคลุม ด้านผลิตและตลาด พัฒนาระบบเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาแปรรูปไข่ไก่เพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมและสนับสนุนขยายตลาดส่งออกไข่ไก่และผลิตภัณฑ์

แผนระยะยาว พัฒนาระบบการผลิตและการตลาดไข่ไก่ในประเทศไทยให้ผู้ผลิตทุกระดับอยู่ร่วมกันได้ และการบังคับใช้ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าโลก พร้อมทั้ง กำหนดการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการสร้างสายพันธุ์ไก่ไข่ทางการค้า เป็นวาระแห่งชาติ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 คณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการศึกษาปรับปรุง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยได้มีมติ ให้เลขาธิการ นายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบหลักด้านก ารสร้างระบบเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรมในการ ดำเนินการปฏิรูปประเทศไทย รับผลการศึกษาดังกล่าว ไปพิจารณาร่วมกับคณะทำงานจากกระทรวงต่างๆ อัน รวมถึงกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้รับมอบหมายให้แก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างของระบบราคาและต้นทุนการผลิต เพื่อหาแนวทางกำหนดราคาขายไข่ไก่ในระบบอย่างเป็นธรรมต่อไป ตลอดจนให้กระทรวงพาณิชย์ ประสาน กับผู้ประกอบการค้าไข่ไก่ เพื่อขอความร่วมมือให้คงราคาไข่ไก่ ในท้องตลาดเอาไว้เช่นเดิมต่อไปก่อน
